

สภาทบทวน.เดินทางจัดสัมมนาขับเคลื่อนปฏิรูปกทม. จับมือบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมพัฒนามหานคร

(21ธ.ค.58) เวลา 09.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภาทบทวน. เป็นประธานเปิดการสัมมนา "หัวข้อบทบาทของสภาทบทวน.กับการขับเคลื่อนปฏิรูปกทม. โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกทม. ตัวแทนภาคประชาชนจาก 50เขต และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด ทั้งนี้ในการจัดสัมมนาทางสภากรุงเทพมหานครได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารท้องถิ่น การบริการภาครัฐ การปฏิรูประดับชาติ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ต้นไชย นายวีระพันธ์ โต้บุญมี เพื่อบรรยายในเรื่องแนวโน้ม รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ แนวคิดการปรับปรุงโครงสร้างกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และความคาดหวังของประชาชนต่อการบริหารกรุงเทพมหานคร

ประธานสภาทบทวน. กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานครในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร จึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่เป็นความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือประชาชนที่มาใช้บริการด้านต่างๆ โดยทางสภากรุงเทพมหานครจึงได้จัดสัมมนาเพื่อให้กรุงเทพมหานคร หน่วยงาน ทั้งตั้งแทนภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันพัฒนาและบูรณาการการทำงานให้เป็นประสิทธิภาพ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครถือเป็นองค์ท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบดูแล สวัสดิการประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองหลวง โดยฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบายและปรับปรุงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากสภากรุงเทพมหานครเพื่อนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้การจัดสัมมนาดังกล่าวจะเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในความร่วมมือกันหาแนวทางพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่สมบูรณ์แบบต่อไป

สำหรับการสัมมนาในหัวข้อบทบาทของสภากรุงเทพมหานครกับการขับเคลื่อนปฏิรูปกรุงเทพมหานคร โดยสภากรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการพัฒนากทม. ในด้านโครงสร้างและการให้บริการสาธารณะกับประชาชนระหว่างสมาชิกสภาทบทวน.กับนักวิชาการ ภาคประชาสังคม ผู้บริหารและข้าราชการกทม. ทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับแผนนโยบายพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการมหานครอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ในยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบการบริหารมหานคร ทั้งสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาให้มีความยั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วมและร่วมบูรณาการพัฒนากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สมาชิกสภาทบทวน. ผู้บริหารกทม. และตัวแทนภาคประชาชนที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาจะสามารถนำข้อมูลดังกล่าว ไปพัฒนาและกำหนดเป็นแผนนโยบายและร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูป

กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ทั้งนี้ทางสภากรุงเทพมหานครมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ประโยชน์ในการนำข้อมูลและแนวทางไปปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาแผนนโยบายต่อไป โดยภายในงานมีตัวแทนจากหน่วยงานและภาคประชาชนร่วมซักถามและแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนากรุงเทพมหานครอีกด้วย

